
 

ที่ประชุมร่วม ITRC และ IRCO ชี้ทิศทางราคายางปรับตัวสูงข้ึน-3 ปท.สมาชิกเตรียมแผนสร้างเสถียรภาพ

ระยะยาว   

9  ส.ค.  60 

ที่ประชุมเวทีระหว่างเจ้าหน้าที่อาวุโสสภาไตรภาคียางระหว่างประเทศ (ITRC) และคณะกรรมการบริษัท
ร่วมทุนยางระหว่างประเทศ (IRCo’s BoD) ร่วมกันเสนอแนวทางมาตรการที่เป็นไปได้ในการเพิ่มราคายาง 
เน้นมาตรการระยะยาวเพื่อเพิ่มการใช้ยางภายในประเทศผู้ผลิตเองให้มากยิ่งข้ึน ทั้งรัฐบาล 3 ประเทศ
เชื่อม่ันต่อทิศทางของตลาดและราคายางว่าจะมีการปรับตัวตามปัจจัยพื้นฐาน ย้้าให้ความร่วมมือภายใต้
กรอบของ ITRC เพื่อให้เกิดเสถียรภาพด้านราคาในระยะยาว 
 นายธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการ การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กล่าวว่า ที่ประชุมได้แสดงความ
กังวลเกี่ยวกับแนวโน้มราคายางท่ีมีความผันผวนและปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลกระทบต่อราคายางธรรมชาติ 
แต่ปัจจัยพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ สะท้อนให้เห็นว่าราคายางจะต้องดีกว่าที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบัน ฉะนั้น เพื่อให้
เกิดความเป็นอยู่ที่ดีแก่เกษตรกรชาวสวนยาง และอุตสาหกรรมยางพาราแก่ประเทศผู้ผลิตทั้ง 3 ประเทศ ที่
ประชุมจึงได้เสนอแนวทางมาตรการที่เป็นไปได้ในการเพ่ิมราคายาง 
 โดยจากการวิเคราะห์เชิงลึก เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของราคายางในตลาดล่วงหน้าทั้ง 3 แห่ง ซึ่งระบุ
ว่า ตลาดล่วงหน้ามีปริมาณการขายที่สูงเกินไป กล่าวได้ว่า ในตลาดล่วงหน้าจะขายมากกว่าซื้อ เมื่อเทียบกับ
การเติบโตของ GDP ของประเทศผู้ใช้ยางเป็นบวกท้ังหมด คาดว่าความต้องการใช้ยางธรรมชาติในปีนี้จะ
เพ่ิมข้ึนตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจของโลกท่ีดีขึ้น 
 ด้านกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ประเมินว่า การเจริญเติบโตของ GDP โลกในปี พ.ศ. 
2560 ในเดือนกรกฎาคมท่ีระดับ 3.5% สูงกว่าประมาณการก่อนหน้านี้ที่คาดการณ์ไว้ที่ 3.4% เมื่อช่วงเดือน
มกราคม 2560 โดยเฉพาะในประเทศผู้ใช้ยาง เช่น สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น ยุโรป และอินเดีย GDP มีการปรับตัว
สูงขึ้นที่ 3.2% ขณะที่ประเทศจีน ปีนี้คาดว่า GDP จะยังคงอยู่ที่ 6.7% ตามสภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจจริง
ของจีน เพราะในช่วงไตรมาส 1 และ 2 GDP ของจีนสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ อยู่ที่ 6.9% แสดงให้เห็นถึง
ประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุดในรอบ 18 เดือน และด้านอุตสาหกรรมยานยนต์จากประเทศผู้ใช้ยางเหล่านี้ทั้ง 
จีน ยุโรป และ ญี่ปุ่นมีการเติบโตขึ้นในทางบวกท่ี 3.8% , 4.7% และ 9.2% ตามล าดับ 
 
 



 ทั้งนี้ ปัจจัยแวดล้อมท่ีมีต่อผลผลิตยางในประเทศผู้ผลิต เช่น อินโดนีเซีย คาดว่า ในช่วงฤดูหนาวที่
ก าลังจะถึง จะมีผลผลิตที่ออกสู่ตลาดช้าลง ส่วนในประเทศมาเลเซียและไทยจะลดลงเนื่องจากสภาพอากาศที่
เปลี่ยนแปลง โดยทางสมาคมอุตสาหกรรมยางธรรมชาติแห่งประเทศผู้ผลิต (ANRPC) คาดว่าจะมีการขาดดุล
ความต้องการซื้อยางธรรมชาติจากทั่วโลก 
 นายธีธัช กล่าวเพ่ิมเติมว่า ITRC และ IRCo จะยังคงติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มตลาดยาง ตลอดจน
พิจารณามาตรการอ่ืน ๆ ที่เป็นไปได้ในการสร้างความเข้มแข็งให้กับราคายาง เพื่อให้มั่นใจว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในประเทศสมาชิก ITRC จะได้รับประโยชน์สูงสุด โดยเน้นให้ความส าคัญในเรื่องการจัดการอุปสงค์และอุปทาน
ให้สมดุล ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว ซึ่งประเด็นนี้ ประเทศสมาชิกต่างให้การสนับสนุนแผนงานของรัฐบาล
ไทยในการลดพ้ืนที่ปลูกยางพาราอย่างถาวร ซึ่งจะเป็นการลดอุปทานของยางธรรมชาติประมาณ 360,000 
เมตริกซ์ตันต่อปีในอนาคตอันใกล้นี้ 
 
 “ทั้ง 3 ประเทศสมาชิกจะด าเนินการพิจารณามาตรการระยะยาวเป็นหลักเพ่ือเพ่ิมการใช้ยาง
ภายในประเทศของแต่ละประเทศให้มากยิ่งข้ึน ทั้งการก่อสร้างถนน เขื่อนยาง ฯลฯ เป็นต้น โดยรัฐบาลของทั้ง
สามประเทศมีความเชื่อม่ันต่อทิศทางของตลาดยางและราคาว่าจะมีการปรับตัวตามปัจจัยพื้นฐานที่สะท้อน
เหล่านี้ และที่ส าคัญ จะให้ความร่วมมือภายใต้กรอบของ ITRC เพ่ือให้เกิดเสถียรภาพด้านราคาในระยะยาว" 
 

ที่มา : อินโฟเควสท์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สถานการณ์ยางวันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2560  

ราคายางตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา ยางแผ่นดิบแตะระดับ 52.81 บาท/กก. 
ปรับตัวลดลง 0.84 บาท/กก. เนื่องจากเงินบาทและเงินเยนมีแนวโน้มแข็งค่า และราคา
น้ ามันปรับตัวลดลง ส่วนยางแผ่นรมควันแตะระดับ 57.00 บาท/กก. ปรับตัวสูงขึ้น 0.60 
บาท/กก. โดยมีปัจจัยบวกมาจากภาวะฝนตกหนักน้ าท่วม พื้นที่ปลูกยางหลายจังหวัด
ส่งผลให้ปริมาณอุปทานยางออกสู่ตลาดลดลง และนักลงทุนยังคงขานรับข้อมูลการจ้าง
งานที่แข็งแกร่งของสหรัฐ 
 

ที่มา : อินโฟเควสท์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ประมวลข่าวทั่วไทยประจ้าวันที่ 4 สิงหาคม 2560 
 
กยท. จับมือสมาคมน้้ายางข้น ลงนาม MOU เน้นส่งเสริมด้านการพัฒนาธุรกิจยางพารา 
สนับสนุนข้อมูลวิชาการมุ่งพัฒนาวงการยางไทย 
 นายธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) และนายชัยพจน์ เรือง
วรุณวัฒนา นายกสมาคมน้ ายางข้นไทย เป็นผู้แทนจาก 2 หน่วยงาน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือการพัฒนาข้อมูลข่าวสารและธุรกิจยางพารา ณ โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท 
กรุงเทพมหานคร โดยเน้นส่งเสริมด้านการพัฒนาธุรกิจยางพารา พร้อมผสานข้อมูลทางวิชาการ
เพื่อพัฒนาวงการยางพาราไทย 
 นายธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า กยท.ในฐานะองค์กร
กลางท่ีรับผิดชอบดูแลการบริหารจัดการยางพาราของประเทศท้ังระบบอย่างครบวงจร ตระหนัก
ถึงความส าคัญข้อมูลสารสนเทศอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนายางพาราไทย ซึ่งการร่วมมือกับ
สมาคมน้ ายางข้นไทยคร้ังนี้ เป็นการพัฒนาการส่งเสริม และแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับยางพารา
เพื่อพัฒนาด้านธุรกิจยางท้ังในและต่างประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อภาคอุตสาหกรรมและ
เกษตรกรรมของไทย เพื่อน าไปถ่ายทอดเทคโนโลยี และอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร สถาบัน
เกษตรกรชาวสวนยางบุคลากร ตลอดจนประชาชนท่ัวไป ตลอดจนด้านการพัฒนากิจการยางพารา
ของประเทศให้มีความก้าวหน้ามากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการเพิ่ม
มูลค่ายางพารา ด้านอุตสาหกรรม และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพาราท่ีมีความหลากหลายและมี
คุณภาพ เพื่อยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของเกษตรกรชาวสวนยางให้ดีขึ้น ท้ังนี้จะเป็นอีก
แนวทางหนึ่งในการแก้ไขสถานการณ์ราคายางให้เกิดเสถียรภาพ สร้างความยั่งยืนให้แก่เกษตรกร
ชาวสวนยางและวงการยางพาราท้ังระบบ 

ข้อมูลข่าวและที่มา 

ผู้สื่อข่าว : ธนพิชฌน์ แก้วกาผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา  แหล่งที่มา : ส านักข่าว 
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กยท. จับมือ สมาคมน้้ายางข้น ลงนาม MOU เน้นส่งเสริมด้านการพัฒนาธุรกิจยางพารา สนับสนุนข้อมูล
วิชาการมุ่งพัฒนาวงการยางไทย 
4 ส.ค. 2560 
 

นายธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) และนายชัยพจน์ เรืองวรุณวัฒนา 
นายกสมาคมน้้ายางข้นไทย เป็นผู้แทนจาก 2 หน่วยงาน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการ
พัฒนาข้อมูลข่าวสารและธุรกิจยางพารา ณ โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพมหานคร โดยเน้นส่งเสริม
ด้านการพัฒนาธุรกิจยางพารา พร้อมผสานข้อมูลทางวิชาการเพื่อพัฒนาวงการยางพาราไทย 

 
นายธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า กยท.ในฐานะองค์กรกลางที่

รับผิดชอบดูแลการบริหารจัดการยางพาราของประเทศท้ังระบบอย่างครบวงจร ตระหนักถึงความส าคัญข้อมูล
สารสนเทศอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนายางพาราไทย ซึ่งการร่วมมือกับสมาคมน้ ายางข้นไทยครั้งนี้ เป็นการ
พัฒนาการส่งเสริม และแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับยางพาราเพ่ือพัฒนาด้านธุรกิจยางทั้งในและต่างประเทศให้
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมของไทย เพื่อน าไปถ่ายทอดเทคโนโลยี และอบรมให้
ความรู้แก่เกษตรกร สถาบันเกษตรกรชาวสวนยางบุคลากร ตลอดจนประชาชนทั่วไป ตลอจนด้านการพัฒนา
กิจการยางพาราของประเทศให้มีความก้าวหน้ามากข้ึน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการ
เพ่ิมมูลค่ายางพารา ด้านอุตสาหกรรม และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพาราที่มีความหลากหลายและมีคุณภาพ 
เพ่ือยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของเกษตรกรชาวสวนยางให้ดีขึ้น ทั้งนี้จะเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการแก้ไข
สถานการณ์ราคายางให้เกิดเสถียรภาพ สร้างความยั่งยืนให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางและวงการยางพาราทั้ง
ระบบ 

ข้อมูลข่าวและท่ีมา 

ผู้สื่อข่าว : นฤนาถ แข็งขันผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกาแหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง

ประเทศไทย 
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